



มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

.....

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์งดใช้พื้นที่ในวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ที่กำกับดูแลหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณบดี และหัวหน้าภาควิชา มอบหมายให้บุคลากรในกำกับปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ขึ้นสูงสุดเต็มจำนวน และแจ้งบุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา งดการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีจำเป็นอื่นๆ ให้บุคลากรแจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของปฏิบัติงานที่บ้าน ให้คำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานดังนี้
 - 2.1 ให้หน่วยงานกำหนดเวลาทำงานประจำวันตามความเหมาะสม เช่น 08:00-16.00 น. หรือ 08:30-16:30 น. โดยต้องมีระยะเวลาเทียบเท่ากับระยะเวลาปฏิบัติงานปกติ ภายในคณะฯ และกำหนดให้มีการแสดงตนเมื่อเริ่มหรือเลิกการปฏิบัติงานแต่ละวัน
 - 2.2 ให้บุคลากรสายสนับสนุน บันทึกการปฏิบัติงาน หัวข้อประกอบด้วย 1. แผนงาน 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ 3. ผลการปฏิบัติงานรายวัน (ภาควิชา กลุ่มสาขาวิชาและศูนย์ สามารถประยุกต์ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความเหมาะสม) เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดส่งผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันสิ้นงวดของแต่ละสัปดาห์ และให้หน่วยงานรวบรวมแบบรายงานฯ ส่งงานบริหารและธุรการ ต่อไป

- 2.3 เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย งดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่พำนักประจำ ในระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เว้นแต่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องปฏิบัติงานจากสถานที่อื่น และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้อื่น ใกล้ชิด ในพื้นที่แออัด
- 2.4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ขออนุมัติการลาตามวัตถุประสงค์
- 2.5 ให้หน่วยงานพิจารณาจัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ให้งดเว้นการเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของ คณะวิทยาศาสตร์ ขอให้หน่วยงานทำบันทึกแจ้งคนบดีเป็นลายลักษณ์อักษร และคณะฯ จะดำเนินการแจ้งต่ออธิการบดีต่อไป
4. ให้งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ยกเว้นพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี หากหน่วยงานมีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า ณ สำนักงานเขตพื้นที่/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ศาลายา ให้หน่วยงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. กรณีนอกเหนือไปจากประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองคนบดี และผู้ช่วยคนบดี ที่กำกับดูแล เสนอคนบดี เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยจะพิจารณาเฉพาะเหตุที่อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่อง ถ้าพบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป หากพบว่ามิบุคคลกร นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะฯ อาจพิจารณาบทลงโทษ เพราะจะส่งผลกระทบต่อ เกิดอันตรายต่อผู้อื่นในหน่วยงาน และอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Thai Stop Covid+



ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Wand

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คนบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล